



กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำถาม สิทธิบัตร คืออะไร

คำตอบ สิทธิบัตร (Patent) หมายถึงหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครอง

- การประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะหรือองค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึงความคิดสร้างสรรค์อันเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม

คำถาม หากต้องการที่จะโอนสิทธิในระหว่างการจัดทะเบียนทำอย่างไร

คำตอบ การโอนสิทธิในระหว่างการจัดทะเบียน เป็นการโอนสิทธิหรือรับสิทธิบัตร ท่านจะต้องยื่นแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม ตามแบบสป/สม/อสป๐๐3-ก พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน ๕๐ บาท และ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคือ

- 1 แบบพิมพ์ สป/สม/อสป๐๐3-ก
- 2 แบบคำขอรับสิทธิบัตร แบบ สป/สม/อสป๐๐1-ก
- 3 สัญญาโอนสิทธิหรือรับสิทธิบัตร
- 4 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้รับโอน/ผู้โอนเป็นนิติบุคคล)
- 5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้โอน/ผู้รับโอนทั้งนี้ การโอนสิทธิ มีได้ 3

ช่วงเวลา ดังเอกสารแนบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำถาม การละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีโทษตามกฎหมายอย่างไร

คำตอบ การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งมีโทษทางอาญามีทั้งโทษจำคุกและปรับ แต่ทั้งนี้ หากเป็นการกระทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปีหรือโทษปรับ ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในทางแพ่งได้อีก

คำถาม ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

คำตอบ ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นใด กฎหมายกำหนดให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสรรค์ (ลูกจ้าง) แต่นายจ้างก็ยังมีสิทธิใช้งานเห็นออกเผยแพร่ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง แต่ถ้าเป็นการจ้างทำของลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ว่าจ้าง เว้นแต่จะมีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

คำถาม การดัดแปลงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

คำตอบ การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำถาม หากได้ ขออนุญาตให้ ดัดแปลงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ผู้ใดจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลง

คำตอบ กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดว่าหากการดัดแปลงผลงานอันมีลิขสิทธิ์โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตได้ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงแต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง



กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนการโอนสิทธิ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

	เอกสารประกอบการยื่น โอนสิทธิ	ก่อนยื่นคำขอ	ยื่น คำขอแล้ว	หลังการจดทะเบียน
1	แบบพิมพ์คำขอ แบบ สป/สท/ อสป๐๐๑-ก	ใช้ชื่อผู้รับโอนเป็นผู้ ขอรับสิทธิบัตร	✓	✓
2	สัญญาโอนสิทธิ	✓	✓	✓
3	แบบพิมพ์คำขอแก้ไขแบบ สป/ สท/อสป๐๐๒-ก	-	✓	-
4	หนังสือรับรองนิติบุคคล	✓	✓	✓
5	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ โอน/ผู้รับโอน	✓	✓	✓
6	ค่าธรรมเนียม	ยื่นพร้อมคำขอ	50 บาท	250 บาท

คำถาม อยากจะทราบว่าถ้าต้องการสืบค้นหาสิทธิบัตรหรือสิ่งประดิษฐ์
จะหาได้ที่ไหน?

คำตอบ ปัจจุบันกรมฯ เปิดให้มีช่องทางให้สืบค้นได้ 2 ช่องทาง

1. <http://patentsearch.moc.go.th> หรือ
2. ผ่านทางเว็บไซต์กรม <http://www.ipthailand.go.th> และเลือกที่ระบบ

สืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก (Patent Search)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำถาม อยากจะทราบว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อย่างไรบ้าง?

คำตอบ ปัจจุบันกรมฯ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มประเทศอาเซียน ในการดำเนินกิจกรรมด้านการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายในแต่ละประเทศ และตามแนวชายแดน ซึ่งต้องยอมรับว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวชายแดนของไทยยังมีอยู่มาก เช่น ต่ามแย่งสาย จังหวัดเชียงราย สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่ จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือและเพลงเช่นเดียวกับชายแดนฝั่งจังหวัดหนองคาย ที่พบสถิติเกินขายจำนวนมาก ส่วนตลาดโรงเกลือ ด้านอรัญประเทศ จะเป็นกลุ่มสินค้าเครื่องหนัง, เสื้อผ้าและแว่นตา ขณะที่ชายแดนทางภาคใต้ ก็พบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของไทย ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศอาเซียน และกระตุ้นเจตสำนึกของประชาชนไทยให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "เออีซี" (AEC) ในปี 2558 โดยเชื่อว่าน่าจะช่วยลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปได้บ้าง